

CỤM THI ĐUA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ:
Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024

→ 2

**Nâng cao chất lượng hoạt động
văn hóa, thể thao và du lịch**

→ 2

Chọn tổ hợp môn học lựa chọn lớp 10:

Học sinh cần cân nhắc kỹ



Phụ huynh, học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn tìm hiểu các tổ hợp môn học lựa chọn và cụm chuyên để học tập.

ẢNH: TR. PHƯƠNG

Trang 6

Vững vàng thương hiệu "Xanh Cà Phê"

→ 5



Chuyện đầu tuần

Một chuyến
trải nghiệm thú vị

TRẦN ĐĂNG

→ 6



CỤM THI ĐUA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ:

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024

Sáng 13/7, tại TP.Quảng Ngãi, Cụm thi đua số 7 gồm Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 6 tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ (từ Quảng Nam đến Ninh Thuận) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 và Hội thảo chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp trong tình hình hiện nay”. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp công đoàn trong Cụm thi đua đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy địa phương và

chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ động thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên gắn với lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động (CN, VC, LĐ) được quan tâm thực hiện. Các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ hơn 227 nghìn lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo và trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, với tổng tiền gần 94 tỷ đồng. Ngoài ra, LĐLĐ các tỉnh đã hỗ trợ đoàn viên, CN, VC, LĐ xây dựng mới và sửa chữa 172 nhà, với tổng kinh phí 7,7 tỷ đồng.

Hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, hình thức

đa dạng, thiết thực chăm lo kịp thời hơn cho CN, VC, LĐ. Toàn Cụm phát triển gần 28 nghìn đoàn viên, thành lập mới 98 công đoàn cơ sở. Phong trào thi đua chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam diễn ra sôi nổi, với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn mong muốn, thời gian tới, Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ để các cấp công đoàn trên địa bàn Quảng Ngãi phát huy hơn nữa vai trò của mình để cùng với tinh thần hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân biểu dương những kết quả đạt được

của các thành viên Cụm thi đua số 7. Thời gian tới, đề nghị các thành viên Cụm thi đua số 7 tiếp tục chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của CN, VC, LĐ. Tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và của đất nước; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đề ra. Khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.

BÁ SƠN

Tin đọc nhanh:

Kết nạp 7 đảng viên là học sinh.
Chi bộ Trường THPT Trần Quang Diệu đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 7 quần chúng ưu tú là học sinh của trường. Tại buổi lễ, đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy Mộ Đức và Chi bộ Trường THPT Trần Quang Diệu đã trao các quyết định kết nạp đảng viên của Huyện ủy Mộ Đức cho 7 học sinh gồm: Nguyễn Đức Bình, Võ Hoàng Kim, Võ Thanh Tuyền, Võ Xuân Đại, Huỳnh Quang Dương, Nguyễn Ngọc Thành Thương và Nguyễn Thị Kim Hằng.

T.SƯƠNG

Phổ Phong hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2024.
Từ đầu năm 2024 đến nay, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Phổ Phong (Thị ủy Đức Phổ) đã kết nạp 12 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ giao năm 2024. Trong đó, có 3 đảng viên (1 giám đốc và 2 nhân viên) đang công tác tại Công ty CP Thạch Hùng Nghĩa, là đảng viên trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước...

N.ĐỆP

Sơn Tịnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2024.
Sáng 14/7, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện Sơn Tịnh tổ chức Ngày hội “Sẻ chia giọt máu hồng” đợt 2 năm 2024. Tại ngày hội, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 352 đơn vị máu, đạt trên 100% chỉ tiêu tình giao. Như vậy, qua 2 đợt hiến máu tình nguyện, huyện Sơn Tịnh đã vận động được 850 đơn vị máu, đạt trên 130% kế hoạch cả năm.

PHƯƠNG HÒA

Năm 2025, đăng ký đón điển điển của gần 218ha.
Thực hiện Nghị quyết 16 của HĐND tỉnh ngày 21/7/2023 về việc Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện chủ trương đón điển điển đầu đời với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo, hiện chỉ có huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa và TP.Quảng Ngãi đăng ký thực hiện đón điển điển đầu đời năm 2025. Quy mô thực hiện tại 13 cánh đồng, tổng diện tích gần 218ha (đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác), tổng dự toán kinh phí thực hiện gần 5,77 tỷ đồng.

M.HOA

Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Sáng 12/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì buổi làm việc với Sở VH-TT&DL để nghe báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và định hướng kế hoạch công tác năm 2025.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở VH-TT&DL đã tập trung triển khai hoàn thành 10/18 nhiệm vụ được giao; tham mưu và tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Trong đó, đã tổ chức thành công Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi, Liên hoan Nghệ thuật Dân ca - Bài chòi tỉnh năm 2024... Sở đã trình UBND tỉnh các hồ sơ đề nghị Bộ VH-TT&DL xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích Địa điểm xuất quân Liên quân

Việt - Lào, xã Hành Phước (Nghĩa Hành); công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với di sản Lễ hội đua thuyền truyền thống xã Tịnh Long (TP.Quảng Ngãi); công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với nghệ thuật trang trí cây nêu của đồng bào dân tộc Cor (Trà Bồng). Ngành cũng tổ chức nhiều giải thể thao quy mô cấp tỉnh và cấp quốc gia. Các đội tuyển đã tham dự thi đấu 10/29 giải thể thao toàn quốc, đoạt 31 huy chương các loại. Hoạt động du lịch có bước khởi sắc với hơn 801 nghìn lượt du khách đến Quảng Ngãi; doanh thu đạt 720 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước.

Thời gian tới, Sở VH-TT&DL sẽ tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn gồm: Diễn văn nghệ dân gian văn hóa các dân tộc toàn quốc tại Quảng Ngãi;

Liên hoan công chiêng, đàn, hát dân ca và Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số; Hội thảo khoa học “Văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc miền núi tỉnh Quảng Ngãi và Nam Trung Bộ trong tình hình mới”... Ngành tiếp tục tăng cường kiểm tra, tôn tạo các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; tham mưu tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn yêu cầu tập thể Sở VH-TT&DL đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phát huy tiềm năng của Quảng Ngãi trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động để mang lại hiệu quả cao nhất. Rà soát và giải quyết dứt điểm các vướng mắc, khó khăn

của ngành theo thứ tự ưu tiên. Quản lý tốt, phát huy giá trị các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, đề xuất để UBND tỉnh nghiên cứu bố trí kinh phí triển khai các hoạt động, nhiệm vụ cấp bách của ngành. Chủ động hoàn thành sớm kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước trong năm 2025. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch; xây dựng kế hoạch dữ liệu số trong hệ thống thư viện. Phối hợp với Sở NN&PTNT xây dựng các sản phẩm du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các hoạt động du lịch của Quảng Ngãi. Chọn các thể mạnh trong tuyến lĩnh vực do ngành quản lý để tổ chức hoạt động định kỳ, làm điểm nhấn thu hút sự quan tâm của nhân dân và du khách...

THANH PHƯƠNG

Khó khăn trong kết nạp mới hội viên nông dân

Hàng năm, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao chỉ tiêu cụ thể cho hội nông dân các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có Quảng Ngãi, kết nạp thêm hội viên mới. Đây là một trong những nhiệm vụ khó, bởi tỷ trọng lao động trong nông nghiệp của tỉnh ngày càng giảm.

Theo rà soát của Hội Nông dân tỉnh, đến thời điểm 6/2024, toàn tỉnh có hơn 149,8 nghìn hội viên nông dân, giảm 2.238 hội viên so với cuối năm 2023. Nguyên nhân giảm là do có nhiều hội viên tuổi cao sức yếu, đi làm ăn xa, không tham gia sinh hoạt hoặc chuyển đổi nghề nghiệp... Trong khi đó, năm 2024, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao cho Hội Nông dân tỉnh kết nạp thêm 6.700



Hội viên nông dân phường Phổ Vinh (TX.Đức Phổ) chăm sóc bò lai.

ẢNH: Y THƯ

hội viên mới.

Để tăng số lượng hội viên, hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã lập kế hoạch thực hiện, gắn với chỉ tiêu cụ thể. Theo đó, năm 2024, Hội Nông dân TP.Quảng Ngãi phấn đấu kết nạp từ 700 hội viên mới,

Hội Nông dân huyện Mộ Đức phấn đấu kết nạp từ 500 - 600 hội viên.

Tuy đã có kế hoạch cụ thể và đang nỗ lực thực hiện, nhưng theo chia sẻ của đại diện lãnh đạo hội nông dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh,

việc kết nạp mới hội viên nông dân đang gặp nhiều thách thức. Bởi, cơ cấu kinh tế của các địa phương phần lớn đã và đang chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ.

Tại TP.Quảng Ngãi, cuối năm 2023, cơ cấu nông nghiệp nông dân của địa phương là 15,6 nghìn người, chiếm gần 6% dân số toàn thành phố.

“Những năm qua, cùng với sự chuyển dịch của cơ cấu kinh tế, số lao động trong lĩnh vực nông nghiệp chuyển đổi nghề sang lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ ngày càng tăng mạnh. Vì vậy, việc phát triển thêm hội viên mới là nhiệm vụ khó đối với hội nông

dân các cấp trên địa bàn”, Chủ tịch Hội Nông dân TP.Quảng Ngãi Bùi Văn Khoa chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Trần Ngọc Vinh, để phát triển hội viên mới theo đúng chỉ tiêu mà Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao, đòi hỏi hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh phải đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động để thu hút hội viên. Hội Nông dân tỉnh cũng đã kiến nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xem xét về chỉ tiêu liên quan đến kết nạp hội viên mới hàng năm. Vì trên thực tế, tỷ trọng lao động trong nông nghiệp của tỉnh ngày càng giảm, nên hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh rất khó đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu này.

Y THƯ

Đẩy mạnh tiêm phòng cho đàn gia súc

Cùng với bệnh viêm da nổi cục (VDNC), lở mồm long móng (LMLM) thì dịch tả heo Châu Phi (ASF) xuất hiện và lây lan, gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi. Các ngành chuyên môn, chính quyền địa phương và người chăn nuôi đang nỗ lực thực hiện các biện pháp ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh.

Dịch chống dịch

Từ đầu tháng 7 đến nay, dịch ASF xuất hiện tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tập trung tại thị trấn Chợ Chùa và 3 xã Hành Phước, Hành Nhân, Hành Thiện. Ông Lê Hữu Nghĩa, ở tổ dân phố Phú Bình Trung, thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành) buồn rầu khi đàn heo 13 con (4 heo nái và 9 con heo hậu bị) vừa bị chết, tiêu hủy do dịch ASF. Ông Nghĩa cho biết, heo đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin dịch tả, tai xanh và nuôi cách ly, nhưng không biết nguồn bệnh lây lan từ đâu.

Không chỉ dịch ASF, bệnh VDNC, LMLM cũng bùng phát và lây lan nhanh tại nhiều địa phương trong tỉnh, tập trung tại các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Bình Sơn, Ba Tơ, TX.Đức Phổ và TP.Quảng Ngãi. Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Đàm Bằng cho biết, "dịch chống dịch" khiến người chăn nuôi bị thiệt hại nặng nề, dẫn đến tình trạng bán tháo heo bệnh hoặc nghỉ mặc bệnh. Vì vậy, huyện chỉ đạo Phòng NN&PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cùng với chính quyền cấp xã tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn



Nhân viên thú y xã Hành Tín Tây (Nghĩa Hành) phun thuốc khử trùng tại một trại heo.

người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, nhất là dịch ASF và bệnh VDNC, LMLM...

Đẩy mạnh tiêm vắc xin

Thực hiện Tháng tiêu độc, khử trùng môi trường và tiêm phòng vắc xin đợt 1/2024 cho đàn gia súc, gia cầm, từ đầu tháng 3/2024, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT) đã phân bổ trên 13,85 nghìn lít hóa chất các loại (Supercid, Benkocid, Iodine) và 62,8 nghìn liều vắc xin VDNC; trên 200,42 nghìn liều vắc xin LMLM. Đến nay, 11 huyện, thị xã, thành phố (trừ 2 huyện Ba

Tơ và Sơn Tây) đã tổ chức tiêm trên 70,85 nghìn liều vắc xin VDNC; 13 huyện, thị xã, thành phố đã tiêm trên 160 nghìn liều vắc xin LMLM. Ngoài ra, từ nguồn ngân sách huyện và xã hội hóa, các địa phương đã triển khai tiêm gần 48,8 nghìn liều vắc xin dịch tả heo cổ điển và gần 100 nghìn liều vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò.

Tuy nhiên, đối với dịch ASF, tỷ lệ tiêm phòng rất thấp vì người dân còn e ngại tính hiệu quả của các loại vắc xin mới, dù đã được Bộ NN&PTNT khuyến cáo sử dụng. Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đỗ Văn Chung

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT), từ đầu năm đến nay, dịch ASF đã xảy ra tại 36 cơ sở chăn nuôi thuộc 15 xã, phường, thị trấn của các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Bình Sơn, Ba Tơ và TX.Đức Phổ.

cho biết, Nhà nước chưa có quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ rùi ro sau tiêm vắc xin phòng dịch ASF, cũng chưa đưa vắc xin ASF vào chương trình, kế hoạch tiêm phòng bắt buộc giống như các loại vắc xin khác. Chi phí tiêm phòng dịch ASF còn cao trong bối cảnh chăn nuôi khó khăn. Vì vậy, hiện chỉ có huyện Ba Tơ bố trí nguồn ngân sách mua 17 nghìn liều và đang triển khai tiêm phòng cho đàn heo thịt đáp ứng đầy đủ các điều kiện.

Trước tình hình dịch bệnh gia súc diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch ASF và bệnh VDNC, LMLM, Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện đẩy mạnh quản lý, kiểm soát hoạt động giết mổ, vận chuyển, mua bán gia súc. Ông Đỗ Văn Chung cho biết, giải pháp căn cơ nhằm ngăn chặn và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh gia súc nói chung, dịch ASF nói riêng là tiêm phòng. Do đó, song song với triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh, Chi cục tăng cường tiêm phòng, giám sát. Đồng thời, tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu thầu cung ứng vắc xin ASF, từng bước mở rộng quy mô tiêm phòng.

Bài, ảnh: NGỌC THẢO

Bấp bênh nghề muối

Đang chính vụ sản xuất, nhưng giá muối hiện chỉ ở mức 1.000 - 1.200 đồng/kg, khiến diêm dân ở phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) gặp nhiều khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Vân, tổ dân phố Long Thạnh 1 chia sẻ, mấy hôm nay thời tiết thất thường, mưa bất chợt nên ai cũng tranh thủ cào muối vào buổi trưa, để muối nhanh khô. Vất vả, nhọc nhằn là vậy nhưng hiện giờ, giá muối quá thấp, chỉ từ 1.000 - 1.200 đồng/kg. Điều này khiến tôi, cũng như 515 hộ (hơn 1.100 lao động) làm muối trên địa bàn phường Phổ Thạnh khá lo lắng.

Theo Sở NN&PTNT, với diện tích sản xuất muối khoảng 116ha, sản lượng từ 7.000 - 8.000 tấn/năm, trong khi công suất chế biến muối của 4 doanh nghiệp (DN) đạt khoảng 5.000 tấn sản phẩm/năm.

Tuy nhiên, muối Sa Huỳnh sản xuất chủ yếu dựa trên phương pháp thủ công, lấy nước biển phơi khô, nên chưa đảm bảo độ tinh khiết cũng như số lượng cần thiết để phục vụ công nghiệp hóa chất và y dược - 2 ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu sử dụng muối. Vì vậy, dù muối nội địa tồn đọng và giá thấp nhưng một số DN tại KKT Dung Quất vẫn phải nhập khẩu hàng nghìn tấn muối mỗi năm, để phục vụ hoạt động súc rửa thiết bị. Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất muối 2 Sa Huỳnh (phường Phổ Thạnh) Nguyễn Hữu Chánh cho biết, để sản xuất muối tinh khiết, phải áp dụng phương pháp



Phần lớn muối Sa Huỳnh được sử dụng làm muối ăn, chưa đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghiệp nên đầu tư lắp ráp.

Trong ảnh: Sơ chế muối Sa Huỳnh tại Công ty TNHH Một thành viên Muối Sahu (TX.Đức Phổ).

trải bạt ở kết tinh, với chi phí đầu tư từ 140 - 150 triệu đồng/1.000m². Đây là số tiền quá lớn đối với diêm dân, trong khi giá muối luôn bấp bênh. Vì vậy, hiện chỉ có khoảng 10/116ha sản xuất muối trải bạt ở kết tinh.

Nghề sản xuất muối phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, dẫn đến năng suất và chất lượng muối thấp; trong khi cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và chế biến chưa đáp ứng, nhất là hệ thống kho bãi để trữ. Điều này khiến diêm dân, hợp tác xã rơi vào tình trạng "chính vụ thì bán giá thấp, hết vụ giá cao thì hết muối". Còn các DN thu mua và chế biến muối cũng bị động nguồn hàng và bấp bênh về giá. Như năm 2023, khi giá muối tăng cao từ 4.000 - 5.000 đồng/kg, thì diêm dân không còn muối để bán. Trong khi thời điểm muối đạt

năng suất cao nhất (từ tháng 5 - 7), thì giá bán giảm, có lúc dưới 2.000 đồng/kg, thậm chí 1.000 đồng/kg. Theo Chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh Nguyễn Viết Thanh, thu nhập từ muối bấp bênh, nên diêm dân ngại vay vốn đầu tư trang thiết bị, vật tư để ứng dụng sản xuất muối tinh khiết. Dù đã hình thành một số chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, nhưng quy mô nhỏ, chỉ số ít diêm dân tham gia. Vì vậy, chính quyền địa phương cũng như diêm dân trên địa bàn phường Phổ Thạnh mong dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, kiến cơ sở hạ tầng hệ thống thủy lợi đồng muối Sa Huỳnh (với kinh phí 60 tỷ đồng) được triển khai sớm, để muối Sa Huỳnh có cơ hội phát triển, diêm dân yên tâm gắn bó với nghề hơn.

Bài, ảnh: THANH PHONG

Bạn nhà nông:

Xử lý chất thải chăn nuôi

Thu gom: Chất thải được thu gom và phân loại chất thải rắn và nước thải chăn nuôi. Khu vực thu gom chất thải cần được xây dựng riêng và vững chắc. Bể chứa phải đảm bảo chất thải chưa được xử lý không bị tràn ra ngoài. Hiện có nhiều biện pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi:

- Xử lý chất thải bằng hệ thống khí sinh học Biogas. Xử lý bằng chế phẩm sinh học, có thể sử dụng men sinh học như phun vào nước thải, chuồng nuôi, chất thải và trộn vào thức ăn. Men sinh học có tác dụng giảm mùi hôi, xử lý vi khuẩn gây bệnh có hại trong chất thải chăn nuôi. Chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học là việc sử dụng các phế thải trong chế biến làm sản phẩm mùn cưa, phối bào hoặc chế phẩm trồng trọt cắt nhỏ có bổ sung chế phẩm sinh học.

- Xử lý nước thải bằng oxy hóa là phương pháp thường dùng với các bể lắng nước thải. Có 3 cách được ứng dụng như xử lý bằng sục khí, bằng Ozon và phương pháp dùng Hydro Peroxide (H₂O₂). Tuy nhiên, phương pháp này chỉ áp dụng đối với các gia đình nhỏ lẻ. Đối với các trang trại có quy mô lớn nên đầu tư hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học theo công nghệ Biogas - AAO - khử trùng nước thải.

H.S (tổng hợp)



Đảng luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện mục tiêu bình đẳng giới

Quan điểm chỉ đạo về công tác bình đẳng giới được thể hiện xuyên suốt từ Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cho đến các kỳ Đại hội Đảng sau này. Từ các chủ trương của Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới.

Quan điểm của Đảng ta về bình đẳng giới

Ngay từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ: “Nam nữ bình quyền” là một trong mười nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nam nữ bình quyền được thể hiện và ghi nhận tại Điều 9 Hiến pháp đầu tiên của nước ta năm 1946: “Đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện”.

Ngay trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 10/1/1967, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 152-NQ/TW về một số vấn đề tổ chức lãnh đạo công tác phụ nữ. Nghị quyết số 152-NQ/TW chỉ rõ: Tư tưởng phong kiến đối với phụ nữ còn tồn tại khá sâu sắc trong một số cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo. Thể hiện rõ nhất tư tưởng hẹp hòi, “trọng nam khinh nữ”, chưa tin vào khả năng lãnh đạo và khả năng quản lý kinh tế của phụ nữ, chưa thấy hết khó khăn, trở ngại của phụ nữ...

Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, bước vào thời kỳ mới, việc phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của các tầng lớp phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân là yêu cầu, đòi hỏi lớn. Chi thị số 44-CT/TW ngày 7/6/1984 của Ban Bí thư về một số vấn đề cấp bách trong công tác cán bộ nữ chỉ rõ: “Nhiều cấp ủy đảng và lãnh đạo các ngành buông lỏng việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ... còn tư tưởng phong kiến, coi thường phụ nữ, đối xử thiếu công bằng với chị em...”.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã cụ thể hóa quan điểm bình đẳng giới bằng những nghị quyết và chỉ thị về công tác phụ nữ. Cụ thể là, Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 12/7/1993 của Bộ Chính trị về đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới, mục tiêu nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của phụ nữ trong công cuộc đổi mới đất nước, tạo điều kiện cho phong trào phụ nữ có



Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác bình đẳng giới. Trong ảnh: *Phụ nữ Ca Dong huyện Sơn Tây.*

những bước tiến mới và tăng số lượng, chất lượng cán bộ nữ trong hệ thống Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế - xã hội. Chi thị số 37-CT/TW ngày 16/5/1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số vấn đề công tác cán bộ nữ trong tình hình mới; trong đó, Đảng ta xác định rõ: “Nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ tham gia quản lý nhà nước, tham gia quản lý kinh tế - xã hội là yêu cầu quan trọng để thực hiện quyền bình đẳng, dân chủ của phụ nữ, là điều kiện để phát huy tài năng trí tuệ và nâng cao địa vị xã hội của phụ nữ. Chống lại những biểu hiện lệch lạc, coi thường phụ nữ, khắt khe, hẹp hòi trong đánh giá cán bộ nữ”.

Kế tiếp, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nghị quyết được ban hành sau hơn 10 năm thực hiện Chi thị số 37-CT/TW về công tác cán bộ nữ và trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế thế giới. Mục tiêu mà Nghị quyết số 11-NQ/TW đề ra là: “Phấn đấu để nước ta là một trong các quốc gia có thành tựu bình đẳng giới tiến bộ nhất khu vực”. Thông báo số 196-TB/TW ngày 16/3/2015 về kết luận của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới” tiếp tục thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Để án thông qua việc triển khai một số giải pháp bảo đảm thực hiện bình đẳng giới, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ và giảm khoảng cách giới trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ

bất bình đẳng giới cao.

Chi thị số 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới tiếp tục thực hiện có hiệu quả, bền vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phụ nữ đã nêu trong Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X). Đồng thời, tập trung giải quyết căn nguyên của những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, cụ thể hóa bằng việc định hướng chính sách phù hợp, khả thi, thiết thực cho các nhóm phụ nữ; quan tâm nhiều hơn đến cơ chế và giải pháp cụ thể.

Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Tăng cường các chương trình phát triển, hỗ trợ cấp nhật tri thức, kỹ năng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật các tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em”. Đồng thời, “thực hiện đồng bộ và toàn diện các giải pháp phát triển thanh niên, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Giảm dần khoảng cách giới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình”...

Chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

Từ các chủ trương của Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình

đẳng giới. Hệ thống pháp luật của Việt Nam được đánh giá là tiến bộ theo xu hướng đảm bảo các quyền con người và không phân biệt đối xử. Trong đó, Hiến pháp quy định: “1. Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới. 2. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội. 3. Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới”.

Có thể khẳng định, những thành tựu về bình đẳng giới mà Việt Nam đạt được là nhờ hệ thống chính sách, pháp luật tương đối hoàn chỉnh và đầy đủ. Từ Hiến pháp cho đến các bộ luật, luật, chiến lược quốc gia, các chính sách của Nhà nước đều yêu cầu thực hiện nguyên tắc bình đẳng giới, đảm bảo cơ hội và sự thụ hưởng cho tất cả các giới.

Luật Bình đẳng giới năm 2006 đã quy định về những nguyên tắc của bình đẳng giới; trong đó, một nguyên tắc căn bản là không phân biệt đối xử. Điều 4 của Luật Bình đẳng giới nêu rõ mục tiêu: “Xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình”.

Bên cạnh đó, đảm bảo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp luật là một nguyên tắc quan trọng lần đầu tiên được đề cập trong Luật. Luật Bình đẳng giới nêu các quy định về bình đẳng giới trong 8 lĩnh vực, bao gồm: Chính trị; kinh tế; lao động; GD&ĐT; KH&CN; văn hóa, thông tin, TD-TT; y tế; gia đình; quy định các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới và trách nhiệm

của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới. Có thể nói, Luật Bình đẳng giới đánh dấu bước phát triển về thể chế và hệ thống hóa trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam bằng việc tăng cường bình đẳng giới trong đời sống cá nhân và xã hội.

Trong khi đó, Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 là chiến lược đầu tiên của Việt Nam được xây dựng nhằm xác định mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới cần thực hiện trong vòng 10 năm. Chiến lược còn là một trong những công cụ quan trọng để đưa Luật Bình đẳng giới vào cuộc sống, với mục tiêu nâng cao nhận thức, thu hẹp khoảng cách về giới và nâng cao vị thế của phụ nữ; tích cực thực hiện các sáng kiến quốc tế và khu vực nhằm thúc đẩy việc bảo vệ quyền của phụ nữ và chống phân biệt đối xử đối với phụ nữ.

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới đã và đang được triển khai đồng bộ, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về thực hiện bình đẳng giới. Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về các mục tiêu bình đẳng giới, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 là: “Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thu hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước”. Chiến lược lần này hướng tới các mục tiêu tăng cường bình đẳng giới trong 6 lĩnh vực: Chính trị; kinh tế, lao động; đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; y tế; GD&ĐT; IT-TT.

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới là một bộ phận cấu thành quan trọng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, là cơ sở nền tảng của chiến lược phát triển con người của Đảng và Nhà nước ta. Làm tốt công tác bình đẳng giới là một trong những yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng cá nhân, từng gia đình và toàn xã hội.

Ngoài ra, nội dung bình đẳng giới cũng được quy định trong các luật và bộ luật điều chỉnh các lĩnh vực của đời sống xã hội...

UYÊN ANH

Vững vàng thương hiệu “Xanh Cà Phê”

Đang công tác trong ngành cơ khí ô tô ở TP.Hồ Chí Minh, có thu nhập ổn định, nhưng vì đam mê với hạt cà phê sạch, cà phê rang xay nguyên chất, anh Lê Văn Thương, ở thôn Hiệp Phố Nam, xã Hành Trung (Nghĩa Hành) quyết định về quê lập nghiệp. Ở tuổi 31, anh Thương đã xây dựng thành công thương hiệu cà phê sạch cho riêng mình, với hàng trăm cơ sở nhượng quyền, đại lý phân phối tại Quảng Ngãi và một số tỉnh. Đó là thương hiệu “Xanh Cà Phê”.



Anh Lê Văn Thương, ở xã Hành Trung (Nghĩa Hành) với thương hiệu cà phê sạch “Xanh Cà Phê”.

Giấc mơ cà phê sạch

Mới đây, dự án “Khởi nghiệp xanh - cà phê đậm đà vị quê hương, kết nối tương lai” của anh Thương, với thương hiệu “Xanh Cà Phê” đã trở thành đại diện duy nhất của Quảng Ngãi vào bán kết Cuộc thi dự án Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2024, do Trung ương Đoàn tổ chức. Đây là cuộc thi có quy mô toàn quốc, là sân chơi bổ ích, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo và nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp cho thế hệ trẻ.

Trải lòng về quá trình khởi nghiệp để tạo nên tên tuổi cho sản phẩm cà phê sạch mang thương hiệu “Xanh Cà Phê”, anh Thương cho biết, đây là hành trình trải qua không ít gian nan, thử thách. Năm 2017, từ bỏ công việc ngành cơ khí ô tô

sau 3 năm gắn bó tại TP.Hồ Chí Minh, anh Thương trở về quê kinh doanh và phát triển thương hiệu cà phê rang xay tại Quảng Ngãi. Số đi anh chọn cà phê để lập nghiệp là bởi, trong một lần ngồi uống cà phê tại TP.Hồ Chí Minh, anh được bạn bè mời thưởng thức một ly cà phê rang xay nguyên chất, vị khác hơn những loại cà phê anh từng uống và bị cuốn hút bởi hương vị ấy. Đó là hương vị nguyên chất, chưa tẩm ướp bởi bất kỳ phụ gia nào.

Tại Quảng Ngãi lúc bấy giờ, cà phê rang xay cũng chưa phát triển, do đó anh Thương quyết định kinh doanh cà phê theo mô hình xe cà phê rang máy trực tiếp để người tiêu dùng thưởng thức được ly cà phê sạch

đúng nghĩa. Để khởi nghiệp, anh Thương khăn gói vào các tỉnh Tây Nguyên tìm nguồn nguyên liệu và học hỏi kinh nghiệm rang xay, chế biến, pha chế cà phê nguyên chất.

Đưa thương hiệu vươn xa

Khởi đầu với xe cà phê rang máy di động, bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, cà phê Xanh của anh Thương đã chinh phục được nhiều phân khúc khách hàng khác nhau. Việc kinh doanh thuận lợi, năm 2019, anh quyết định thành lập công ty chuyên sản xuất, kinh doanh cà phê rang xay nguyên chất với thương hiệu “Xanh Cà Phê” nhằm mở rộng quy mô kinh

doanh. Sau nhiều năm hoạt động, tạo uy tín trên thị trường, hiện công ty của anh Thương đã phát triển gần 500 điểm nhượng quyền kinh doanh “Xanh Cà Phê” tại Quảng Ngãi và được nhiều khách hàng tin dùng.

Mỗi tháng, “Xanh Cà Phê” cung cấp cho thị trường hơn 2 tấn cà phê rang xay nguyên chất. Sản phẩm của công ty đa dạng các loại cà phê hạt rang xay, từ cà phê rang nhạt, rang vừa đến rang đậm và các sản phẩm đặc biệt như cà phê hữu cơ, cà phê đặc sản. Ngoài cung cấp cà phê hạt và cà phê bột, công ty còn cung cấp máy xay và pha cà phê. Tất cả những cơ sở nhượng quyền của “Xanh Cà Phê” phải thực hiện những bản hợp đồng cam kết chất lượng

với công ty. Cùng với đó, công ty thường xuyên có chính sách hỗ trợ tối đa cho những đơn vị nhượng quyền từ khâu tư vấn chọn địa điểm, hướng dẫn pha chế... Mỗi ngày, có không ít khách hàng được ông chủ “Xanh Cà Phê” mời tới quán thưởng thức cà phê miễn phí và trải nghiệm toàn bộ quy trình pha chế cà phê sạch. Chính những lần trải nghiệm ấy, khách hàng nhận ra giá trị đích thực từ sản phẩm cà phê nguyên chất thứ thiệt.

Đi cùng với chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất cũng được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu, chế biến, đến đóng gói và phân phối, nhất là hình thức mẫu mã của sản phẩm. Tất cả túi đựng cà phê của công ty đều được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhằm đảm bảo chất lượng cà phê trong quá trình bảo quản. “Xanh Cà Phê” của anh Thương đã giải quyết việc làm cho trên 20 lao động, đa số là người của địa phương. Sản phẩm của công ty đã đăng ký nhãn hiệu nhận diện tại Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN), được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến HACCP. Tiêu chuẩn HACCP được áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm ở nhiều nước trên thế giới.

Nói về định hướng sắp tới, anh Thương cho biết sẽ tiếp tục mở rộng kinh doanh để “Xanh Cà Phê” không chỉ là thương hiệu cà phê nổi tiếng và được tin dùng trong nước, mà còn mở rộng ra thị trường quốc tế.

Bài, ảnh: KIM NGÂN

Phân loại rác thải tại nguồn:

Khó trước mắt, lợi lâu dài

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022) quy định, đến ngày 1/1/2025, người dân phải thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn nhằm giảm lượng chất thải, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, để chính sách đi vào cuộc sống, cần thực hiện đồng bộ quy chuẩn vận hành cũng như quy trình phân loại - thu gom - xử lý rác thải.

Từ năm 2019 đến nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã phát động các chiến dịch, mô hình thí điểm về phân loại rác thải tại nguồn gắn với các hoạt động bảo vệ môi trường, đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đó là, “Biển điểm rác thành vườn hoa tự quản”, “Đổi phế liệu lấy cây xanh”, “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa dùng một lần”, “Thùng rác thân thiện”, “Phân loại, xử lý rác thải tại nguồn”, “Xử lý rơm rạ sau thu hoạch”... Qua đó, góp phần quan trọng trong việc thay đổi nhận thức, hình thành thói quen tích cực của người dân trong việc bảo vệ môi trường và



Phân loại rác thải sinh hoạt ngay từ đầu nguồn sẽ tạo thuận lợi cho công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt.

ẢNH: M.HOÀ

sức khỏe cộng đồng. Bà Đinh Thị Hương, ở xã Long Mai (Mình Long) cho biết, tôi đã quen dần với việc sử dụng giỏ nhựa để đi chợ, cũng như thường xuyên phân loại rác thải thành 3 nhóm, gồm: Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác. Đối với chất thải thực phẩm, tôi sử dụng một số loại chế phẩm hoặc men vi sinh để ủ làm phân

bón cho cây trồng, vừa sạch sẽ lại tiết kiệm được chi phí.

Việc phân loại rác thải tại nguồn đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, nhưng chỉ dừng lại ở mô hình thí điểm, chưa có sự vào cuộc tích cực của người dân, cũng như chính quyền địa phương. Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT), đến nay Bộ TN&MT vẫn chưa ban hành quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể việc tổ chức thực

hiện phân loại rác thải tại nguồn. Vì vậy, người dân, chủ nguồn thải vẫn chưa hiểu rõ phải phân loại rác như thế nào, phải trả tiền theo lượng rác thải ra sao; đó rác phân loại ở đâu. Còn các đơn vị thực hiện dịch vụ thu gom cũng chưa có hướng dẫn về trang thiết bị, tần suất, địa điểm thu gom rác đã phân loại.

Phó Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi Đoàn Nhật Linh cho biết, chỉ riêng khu vực TP.Quảng Ngãi và các huyện lân cận, lượng rác thải phát sinh được thu gom và xử lý trên 300 tấn/ngày và ngày càng gia tăng. Nếu được phân loại tại nguồn, rác thải sẽ trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ ngành công nghiệp tái chế, giảm đáng kể khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phải chôn lấp. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là vấn đề nguồn lực để thực hiện quy hoạch mặt bằng, xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hiệu quả xử lý rác thải sau phân loại.

Thực hiện Kế hoạch 85 của

UBND tỉnh về việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2025, hiện nay, Sở TN&MT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung và quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, nhất là vấn đề thu phí rác thải dựa trên trọng lượng hoặc thể tích. Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Trần Thị Hạ Vũ cho biết, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân hình thành thói quen phân loại rác, cần sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, nhất là chính quyền cơ sở trong việc thực thi chính sách. Bên cạnh đó, tình quan tâm đầu tư nguồn lực gắn với xem xét ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sau phân loại.

MỸ HOA

Chọn tổ hợp môn học lựa chọn lớp 10: Học sinh cần cân nhắc kỹ

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, từ năm 2025, Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ có 4 môn; trong đó, có 2 môn thi bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn. Vì vậy, việc lựa chọn tổ hợp môn học phù hợp ngay từ lớp 10 sẽ tạo thuận lợi trong quá trình học tập và định hướng nghề nghiệp của học sinh (HS) sau này.

Những lưu ý

Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới (GDPTM), HS từ lớp 10 sẽ phải học 8 môn bắt buộc bao gồm: Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Giáo dục địa phương và Lịch sử. Ngoài các môn bắt buộc, HS sẽ được lựa chọn 4 môn trong 9 môn học là: Địa lý; Giáo dục kinh tế và pháp luật; Vật lý; Hóa học; Sinh học; Công nghệ; Tin học; Âm nhạc và Mỹ thuật. Ngoài ra, HS còn phải lựa chọn các cụm chuyên đề học tập tương ứng để bổ trợ cho các tổ hợp môn học lựa chọn.

Mặc dù ngành giáo dục quy định HS có thể thay đổi nguyện vọng sau khi kết thúc năm học lớp 10. Song, HS phải có cam kết tự học, bổ sung kiến thức cùng với sự hỗ trợ của giáo viên, sau đó, các em phải vượt qua bài kiểm tra. Việc thay đổi nguyện vọng đồng nghĩa với việc thời gian học môn học đó của các em ngắn hơn các bạn khác nên sẽ dẫn đến khó khăn trong việc đảm bảo kiến thức cũng như chất lượng giáo dục.

Có thể nói, được chọn môn học là một lợi thế rất lớn của HS theo Chương trình GDPTM bậc THPT. Tuy nhiên, để chọn được tổ hợp môn học phù hợp xuyên suốt trong 3 năm THPT và phù hợp với xét tuyển đại học vào trường mà mình mong muốn là không hề dễ dàng với nhiều phụ huynh, HS. "Nhiều phụ huynh băn khoăn những tổ hợp môn lựa chọn trường đưa ra sẽ xét tuyển vào tổ hợp nào của các trường đại học. Bởi vì, hiện nhiều trường đại học chưa đưa ra để án tuyển sinh từ năm 2025", Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn Trần Anh Tiến cho biết.



Em Trương Đỗ Anh Khoa cùng mẹ tìm hiểu kỹ trước khi đăng ký tổ hợp lựa chọn tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn.

Tăng cường định hướng cho học sinh

Cuối tuần qua, Trường THPT Trần Quốc Tuấn đã tổ chức tư vấn, định hướng cho phụ huynh, HS việc chọn tổ hợp môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập. Chị Nguyễn Thị Thu Mỹ, phường Trần Phú (TP.Quảng Ngãi) có con vào lớp 10, năm học 2024 - 2025, Trường THPT Trần Quốc Tuấn cho hay, vợ chồng tôi có định hướng cho con lựa chọn tổ hợp môn học Toán - Vật lý - Hóa học để xét tuyển vào đại học sau này. Song, tôi còn phân vân vì nhóm tổ hợp môn lựa chọn đầu tiên có thêm môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, nhóm tổ hợp môn lựa chọn thứ 2 có thêm môn Sinh học. Vì vậy, sau khi nghe lãnh đạo Trường THPT Trần Quốc Tuấn tư vấn, vợ chồng tôi sẽ thảo luận lại xem con thích học tổ hợp môn nào hơn để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực, sở trường của cháu.

Em Trương Đỗ Anh Khoa, ở phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi), vừa trúng

Theo quy định mới, từ năm 2025, Ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, việc học tốt môn tiếng Anh sẽ mang đến nhiều thuận lợi cho các em trong giao tiếp và phát triển nghề nghiệp tương lai. Đặc biệt, những năm gần đây, các trường đại học có xu hướng tuyển sinh bằng phương thức kết hợp chứng chỉ tiếng anh IELTS, TOEFL, chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam...

tuyển vào lớp 10, Trường THPT Trần Quốc Tuấn cùng mẹ tham gia buổi tư vấn, định hướng để tìm hiểu kỹ lưỡng những lưu ý trước khi đưa ra quyết định lựa chọn tổ hợp môn học nào. Em Khoa bày tỏ, em mong muốn trở thành giáo viên Toán. Vì vậy, em đã sớm chọn cho mình tổ hợp môn Toán - Vật lý - Hóa

học. Trường hợp không đảm bảo điểm số để xét tuyển vào ngành sư phạm Toán thì trên cơ sở tổ hợp môn lựa chọn, em có thể xét tuyển khối ngành kỹ thuật và nhiều ngành học khác.

Đề HS và phụ huynh hiểu rõ hơn về việc chọn tổ hợp môn học và chuyên đề học tập, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã và đang tổ chức các đợt tư vấn việc đăng ký môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập. Theo Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Khiết Lê Văn Trung, nhà trường đã sớm tổ chức tư vấn việc đăng ký môn học tự chọn, cụm chuyên đề học tập cho HS lớp 10. Cụ thể, mỗi môn chuyên có 2 tổ hợp môn học lựa chọn. Tổ hợp nào có số lượng HS đăng ký đông hơn thì trường sẽ đưa vào giảng dạy. Ngoài ra, mỗi tổ hợp môn học lựa chọn sẽ có chuyên đề học tập tương ứng để bổ trợ cho tổ hợp môn học lựa chọn đó.

Sau 2 năm thực hiện Chương trình GDPTM đối với bậc THPT, các trường có thêm kinh nghiệm trong việc xây dựng các tổ hợp môn học lựa chọn. Trung bình, mỗi trường có từ 4 - 6 tổ hợp môn học lựa chọn được xây dựng dựa trên việc bảo đảm số tiết cho giáo viên, phù hợp với cơ sở vật chất, biên chế của cơ sở giáo dục. Việc các trường chỉ xây dựng giới hạn các tổ hợp môn học HS lựa chọn không thể đáp ứng được nguyện vọng thực tế của 100% HS, nhưng phù hợp với mong muốn của HS, nhà trường và đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Hiệu trưởng Trường THPT số 2 Mộ Đức (Mộ Đức) Lâm Tín cho biết, dựa trên hướng dẫn của Sở GD&ĐT và điều kiện thực tế, trường xây dựng tổ hợp môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập cho HS lớp 10. Theo đó, năm nay, trường có 6 tổ hợp môn học lựa chọn. Nhà trường đã thông báo HS đến trường nộp hồ sơ và tư vấn, định hướng cho từng HS. Sau đó, nhà trường phát phiếu đăng ký để HS thảo luận với phụ huynh trước khi quyết định. "Các em cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng để chọn môn học phù hợp phục vụ cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, cũng như việc xét tuyển đại học nhằm theo đuổi đam mê và phù hợp với năng lực bản thân", thầy giáo Lâm Tín chia sẻ.

Bài, ảnh: **TRINH PHƯƠNG**

Một chuyến trải nghiệm thú vị

Chỉ trong 15 ngày, nhưng những thiếu niên người Mỹ xem đó như một chuyến trải nghiệm thú vị với các em.

Từ năm 2008 đến nay, cứ vào mỗi dịp hè là nhiều bạn trẻ Mỹ lại đến với Quảng Ngãi. Hè năm nay, các em chọn xã Phổ Châu (TX.Đức Phổ) và xã Đức Chánh (Mộ Đức) để trải nghiệm. Mười sáu khuôn mặt "búng ra sữa" đã đặt chân đến 2 địa phương này trong những ngày qua. Nhiệm vụ của các em là xây nhà cho người nghèo, cụ thể là 6 nhà. Thực ra, nhiệm vụ chính của các em này là phụ hồ. Mỗi em một việc, bạn kiếng nước, bạn trộn vôi vữa, xách hồ trao tận tay các bác thợ xây chuyên nghiệp là người địa phương.

Ngoài ra, các em còn dành thời gian giao lưu với người dân địa phương, nhất là số học sinh cùng trang lứa. Những ngày rảnh rỗi, các em cùng những người nông dân ở đây ra đồng thu hoạch đậu phụng, xem cách thức nuôi bò và các loại gia súc, tìm hiểu phong tục tập quán ở địa phương. Đặc biệt, những lớp "tiếng Anh cấp tốc" cũng được các bạn người Mỹ này mở ra, tạo cơ hội cho học sinh vùng quê giao lưu bằng tiếng Anh.

Nửa tháng cho một chuyến đi để trải nghiệm là thời gian không nhiều, nhưng các em có dịp hiểu thêm về những người nông dân Việt Nam luôn biết trải lòng và hiếu khách... Đối với những nông dân

ở các vùng quê mà thiếu niên Mỹ đặt chân đến, họ biết thêm về sự giáo dục của người Mỹ đối với con cái. Kỷ luật, nhiệt tình, trách nhiệm với cộng đồng và bản thân là thông điệp mà các bạn trẻ này gửi đến chúng ta. Chỉ cần nhìn vào ba lô của các em, thấy sự chuẩn bị cho một chuyến đi là quá chu đáo.

Để trải nghiệm, đi để trưởng thành là cái cách mà cha mẹ đã dạy ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường, chứ không phải chỉ chăm chăm vào sách vở để rồi mỗi khi rời khỏi vòng tay của cha mẹ là lúng túng ngay.

Những năm trước đây, Tổ chức Madison Quakers (Mỹ) là đơn vị tài trợ kinh phí để xây nhà, sau đó là

Putney Student Trelva tài trợ. Đây là một tổ chức của Mỹ giúp đưa các bạn học sinh, sinh viên đến các quốc gia khác nhau trên khắp thế giới, nhằm giúp các bạn có thêm cơ hội học hỏi và khám phá cuộc sống.

Tình đoàn đã "bắc nhịp cầu" để các em thiếu niên người Mỹ trở lại Quảng Ngãi vào mỗi dịp hè. Rồi đến lúc cũng phải chia tay để các em về lại quê nhà, tiếp tục việc học hành khi năm học mới bắt đầu. Các em sẽ nhận được những cái bắt tay lưu luyến của người dân ở những nơi đã qua. Và một câu chào tạm biệt luôn nở trên môi: "Hẹn gặp lại vào mùa hè năm sau!". Tất nhiên là sẽ gặp một lứa học sinh khác. □



Sau 2 tháng triển khai đã có gần 58 nghìn bài tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến”. Cuộc thi đã góp phần tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia, sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công (DVC) trực tuyến trong các tầng lớp nhân dân.

Để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người dân, học sinh, sinh viên trong tỉnh biết được nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng và những lợi ích của Đề án 06 của Chính phủ, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và DVC trực tuyến”. Qua gần 2 tháng triển khai, Ban tổ chức Cuộc thi đã nhận được gần 58 nghìn bài dự thi. Đây là cuộc thi có số lượng bài dự thi cao nhất từ trước đến nay. Nổi bật là các địa phương như: TP.Quảng Ngãi (hơn 12 nghìn bài dự thi), Sơn Tịnh (9.436 bài), Nghĩa Hành (7.265 bài)... Lực lượng công chức, viên chức tham gia đông đảo với hơn 21 nghìn bài dự thi; học sinh, sinh viên gửi hơn 11

Ghi nhận từ một cuộc thi



Giám đốc Sở Tư pháp Tôn Long Hiếu trao giải thưởng cho các thí sinh đoạt giải.

ẢNH: PV

nghìn bài dự thi. Sau khi rà soát, xác minh các thông tin của người dự thi, Ban tổ chức công nhận 26 cá nhân đoạt giải. Trong đó, giải Nhất thuộc về thí sinh Võ Thị Bích Mầu, ở phường Phố Vinh (TX.Đức Phổ), 2 giải Nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Lê Minh Nhu, ở thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng) và thí sinh Lê Nguyễn Đồng Tâm, ở phường Phố Thạnh (TX.Đức Phổ).

Chị Võ Thị Bích Mầu cho biết, cuộc thi rất có ý nghĩa, giúp cho tôi hiểu thêm về định danh điện tử và các DVC trực tuyến đang được triển khai hiện nay. Các câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra rất phong

phú và chủ yếu liên quan đến Đề án 06 như: Số định danh điện tử có ý nghĩa gì; như có bao nhiêu DVC trực tuyến trong Đề án 06 hay các câu hỏi về BHXH... “Cuộc thi giúp tôi nghiên cứu kỹ hơn các nội dung của Đề án 06, quy định của pháp luật về định danh điện tử và DVC trực tuyến. Từ các kiến thức được tiếp cận thông qua cuộc thi, tôi có thể hỗ trợ, hướng dẫn các em học sinh và người thân thực hiện các DVC trực tuyến, đăng ký dự thi trực tuyến vào 10”, chị Mầu chia sẻ.

Trong khi đó, chị Nguyễn Lê Minh Nhu, ở thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng) thì

bày tỏ, trước đây, tôi cũng từng tìm hiểu về định danh điện tử và DVC trực tuyến. Nhưng khi tham gia cuộc thi thì tôi tiếp thu rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong thực hiện các DVC trực tuyến. Nhiều nội dung mà trước đây tôi chưa nghiên cứu kỹ, nhất là lĩnh vực BHYT, DVC trực tuyến. Từ đó, tôi có thể hỗ trợ, giúp đỡ người thân của mình thực hiện các DVC trực tuyến khi họ gặp khó khăn, vướng mắc.

Theo Giám đốc Sở Tư pháp Tôn Long Hiếu, ý nghĩa lớn nhất của cuộc thi là tuyên truyền sâu rộng Đề án 06, quy định của pháp luật về định danh điện tử và DVC trực tuyến theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ; về dịch vụ công trực tuyến đã và đang cung cấp trên địa bàn Quảng Ngãi. Việc tổ chức cuộc thi và sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã thể hiện tinh thần quyết tâm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện thắng lợi Đề án 06 và các DVC trực tuyến. Từ đó, tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia, sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến thường xuyên, hàng ngày.

BA SON

Trong nước - Thế giới:

Việt Nam giành 3 huy chương vàng Olympic Sinh học Quốc tế

Bộ GD&ĐT đã thông tin về kết quả của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Sinh học Quốc tế (IBO) năm 2024. Theo đó, 4/4 học sinh đoạt huy chương, gồm 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Với thành tích này, Việt Nam đứng thứ 3/81 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự.

Cụ thể, 3 học sinh giành huy chương vàng gồm: Đặng Tuấn Anh, Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội); Nguyễn Tiến Lộc, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự

nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Sĩ Hiếu, Trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng). Huy chương bạc thuộc về em Hồ Đức Trung, Trường THPT Chuyên Quốc học (Thừa Thiên Huế).

IBO lần thứ 35 năm 2024 được tổ chức tại Cộng hòa Kazakhstan, từ ngày 7 - 13/7. Đây là kỳ thi có số quốc gia tham dự lớn nhất từ trước tới nay, với 81 quốc gia, vùng lãnh thổ và 320 thí sinh dự thi.

Theo vietnamplus.vn

Trung Quốc là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trong những năm gần đây, với nhu cầu tự động hóa công nghiệp ngày càng tăng, số lượng và doanh số bán robot công nghiệp toàn cầu không ngừng tăng lên.

Theo “Báo cáo Robot thế giới năm 2023” do Liên đoàn Robot Quốc tế (IFR) công bố, năm 2022 doanh số bán robot công nghiệp toàn cầu đã vượt quá 500 nghìn bộ trong năm

thứ 2 liên tiếp, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước đó. Trong đó, Trung Quốc là thị trường robot lớn nhất thế giới, năm 2022, doanh số bán robot công nghiệp tại thị trường Trung Quốc chiếm hơn một nửa tổng sản lượng của thế giới.

Trung Quốc đã trở thành thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới trong 10 năm liên tiếp.

Theo vietnamplus.vn

Thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi, 15 Nguyễn Thiệu, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức, tổ dân phố 2, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: 11 lô đất thuộc công trình: Khu dân cư Phú Lộc, thôn Lâm Hạ và Khu dân cư Đồng Nà, thôn Lâm Thượng, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức; **diện tích:** 150m²/lô; **giá khởi điểm:** Từ 498.225.000 đồng đến 663.000.000 đồng/lô; **tiền đặt trước:** Từ 99.600.000 đồng đến 132.600.000 đồng/lô; **bước giá:** 2.000.000 đồng.

Đăng ký: Đến 16 giờ 45 phút, ngày 5/8/2024 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức và UBND xã Đức Phong; **đấu giá:** Ngày 8/8/2024 tại UBND xã Đức Phong.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu liên hệ đến Trung tâm; điện thoại: 3837266.

Thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi, 15 Nguyễn Thiệu, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự TX.Đức Phổ, 7 Đõ Quang Thắng, TX.Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: 104,2m² đất ở đô thị và 2 căn nhà cấp IV gắn liền với đất thuộc thửa đất số 336, tờ bản đồ số 38, địa chỉ: Phường Phố Thạnh, TX.Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Giá khởi điểm: 200.859.929 đồng.

Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng.

Đăng ký: Đến 17 giờ 00 phút, ngày 12/8/2024; **đấu giá:** Ngày 15/8/2024 tại Trung tâm.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết chi tiết liên hệ Trung tâm, điện thoại: 3837266 hoặc Chi cục Thi hành án dân sự TX.Đức Phổ, điện thoại: 0909946942.

Thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi, 15 Nguyễn Thiệu, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn, 39 Huỳnh Tấu, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá, gồm: 1 máy đùn đất, Automatic Heading With 5.5KW Air Compressor và sàn thao tác bằng sắt; 1 máy căng, Tension Jack, 250 ton (1 máy căng hiệu Sambo 2003); 1 cầu trục 20 tấn; 10 cái khuôn cọc ván SW 400; 1 bình hơi và ống dẫn hơi bằng sắt phi 32 dài khoảng 30m; tải ép cọc dài 90m.

Giá khởi điểm: 292.747.541 đồng.

Tiền đặt trước: 58.000.000 đồng.

Nơi có tài sản: Tại thửa đất số 32, tờ bản đồ số 72, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đăng ký: Đến 17 giờ 00 phút, ngày 29/7/2024; **đấu giá:** Ngày 1/8/2024 tại Trung tâm.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ Trung tâm; số điện thoại: 0255.3837266.

Thông báo ngừng cấp điện

Để bảo đảm an toàn cho việc thi công, bảo trì các công trình điện và khắc phục, xử lý các vị trí có nguy cơ gây sự cố trên lưới điện tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi thông báo lịch ngừng cấp điện như sau:

1. Ngày 21/7/2024:

- Từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30: Tổ 4 - phường Nghĩa Lộ - TP.Quảng Ngãi.

- Các trạm biến áp: Mỏ đá An Hội 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bê tông An Hội, Trang trại chăn nuôi heo sạch An Hội, lâm nông nghiệp An Hội, nhà máy xử lý rác thải Nghĩa Kỳ; các Hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà: An Hội, Quang Anh, Tiến Minh; toàn bộ thôn: An Hội Nam 1, 2 - xã Nghĩa Kỳ - huyện Tư Nghĩa mất điện 2 lần mỗi lần 20 phút, bắt đầu vào lúc 6 giờ 45 và 14 giờ 00.

- Từ 6 giờ 45 đến 14 giờ 30: Một phần các thôn: An Hội Bắc 2, An Hội Nam 1; toàn bộ các thôn: An Hội Bắc 3 - xã Nghĩa Kỳ - huyện Tư Nghĩa. Riêng trạm biến áp Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh Quảng Ngãi; toàn bộ các thôn: An Hội Nam 1, An Hội Bắc 1, 2, 3, Xuân Phổ Đông, Xuân Phổ Tây - xã Nghĩa Kỳ - huyện Tư Nghĩa mất điện 2 lần mỗi lần 60 phút, bắt đầu vào lúc 6 giờ 45 và 13 giờ 30.

2. Ngày 26/7/2024:

- Từ 6 giờ 30 đến 15 giờ 45: Thủy điện Sơn Tây, BTS Viettel, một phần xã Sơn Tân (các trạm biến áp: Sơn Tân 5, 6, 7, 8, 11) - huyện Sơn Tây. Riêng các xã: Sơn Tân, Sơn Tinh, Sơn Mậu - huyện Sơn Tây mất điện 2 lần mỗi lần 60 phút, bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 và 14 giờ 40.

- Từ 7 giờ 00 đến 10 giờ 45: Các thôn: Long Thành, Khánh Lâm, Hòa Bản, Hòa Nam, Hòa Bắc - xã Tịnh Thiện (các trạm biến áp: Tịnh Thiện 4, 3, 8); thôn Tư Cung - xã Tịnh Khê (các trạm biến áp: Tịnh Khê 1, 13, 14); thôn Diên Niên - xã Tịnh Hòa (trạm biến áp Tịnh Hòa 1) - TP.Quảng Ngãi. Riêng toàn bộ xã Tịnh Thiện - TP.Quảng Ngãi mất điện 2 lần mỗi lần 15 phút, bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 và 10 giờ 30.

3. Ngày 27/7/2024:

- Từ 7 giờ 00 đến 9 giờ 15: Trạm bơm số 1 Hòa Phát, Cơ sở kinh doanh gas - chế biến hải sản Lê Thị Lan, các Công ty: Tân Thành Phú,

TNHH giấy Phú Mỹ Quảng Ngãi, CP Than Thiên Ấn, Văn Liên, TNHH MTV sản xuất và thương mại Hương Trám, TNHH lâm nghiệp Tứ Thành, TNHH xây lắp và thương mại AMC, CP Fivestar, TNHH MTV 19/S; các Nhà máy: gạch Bình Nguyên, sản xuất tấm lợp Fibrociment; thôn Phú Lộc - xã Bình Trung; thôn Phước Bình - xã Bình Nguyên; xã Bình Dương - huyện Bình Sơn. Riêng các tổ dân phố 1, 6 - thị trấn Châu Ổ; các thôn: Phú Lễ 1, Tiên Đào - xã Bình Trung - huyện Bình Sơn mất điện 2 lần mỗi lần 15 phút, bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 và 9 giờ 00.

- Từ 8 giờ 00 đến 15 giờ 00: Toàn bộ xã Sơn Thượng (trừ các trạm biến áp: Sơn Thượng 1, 11, 12, 14, 15) và toàn bộ xã Sơn Bao (trừ các trạm biến áp: Sơn Bao 10, Nước Trong 1, 4) - huyện Sơn Hà.

4. Ngày 28/7/2024:

- Từ 6 giờ 30 đến 12 giờ 30: Các Hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà gồm các trạm biến áp: Thái Dương, Cường Phát, Quang Trung Việt Nam, Trần Giới solar Việt Nam, Tiên Phong, Ngọc Vinh Việt Nam, Trần Giới Việt Nam, Tâm An; các trạm biến áp: mỏ đá Bình Mỹ 2, 3, 4, trang trại chăn nuôi và trồng cây ăn quả; toàn bộ xã Bình Mỹ - huyện Bình Sơn. Riêng các trạm biến áp: đầm gỗ xuất khẩu Mạnh Hùng, đầm gỗ Mạnh Hùng 3, 4; các thôn An Điểm 1, 2, Ngọc Tri - xã Bình Chương - huyện Bình Sơn mất điện 2 lần mỗi lần 60 phút, bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 và 11 giờ 30.

- Từ 7 giờ 00 đến 16 giờ 30: Trường Cao đẳng nghề Việt Hàn, tổ 8 - phường Quảng Phú - TP.Quảng Ngãi. Riêng Bệnh viện Lao và Phổi; tổ 5, 12 - phường Quảng Phú - TP.Quảng Ngãi mất điện 2 lần mỗi lần 60 phút, bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 và 15 giờ 30.

- Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30: Đường Ngô Quyền đoạn từ Lê Ngung đến Duy Tân - TP.Quảng Ngãi.

Công ty Điện lực Quảng Ngãi xin thông báo đến khách hàng sử dụng điện ở các khu vực trên được biết để tiện bố trí công việc.

Cần biết thêm chi tiết, xin gọi đến Trung tâm chăm sóc khách hàng - Tổng Công ty Điện lực Miền Trung - Điện thoại: 19001909.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2024

1. Nhu cầu tuyển dụng: Tuyển dụng 3 chỉ tiêu công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã tại 3 đơn vị:

- UBND xã Nghĩa Dũng; UBND xã Tịnh Kỳ; UBND xã Nghĩa Hà.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện và nội dung xét tuyển: Điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục hồ sơ tiếp nhận: Thông tin chi tiết truy cập vào Trang tin điện tử thành phố Quảng Ngãi: <https://www.thanhpho.quangngai.gov.vn>

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 3/7/2024 đến hết ngày 1/8/2024 (trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, thứ Bảy và Chủ nhật).

4. Địa điểm: Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ tại: Phòng Nội vụ TP.Quảng Ngãi, số 131, đường Trương Quang Trọng, phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Thông tin về tuyển dụng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể trực tiếp liên hệ trao đổi, phản ánh về Phòng Nội vụ thành phố, số điện thoại: 0255.3837398 hoặc bà Nguyễn Thị Kim Chi, Chuyên viên, số điện thoại: 0366.545.552 trong giờ hành chính).

Thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi, 15 Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn, 39 Huỳnh Tháo, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá, nơi có tài sản: 3 tài sản là quyền sử dụng đất và nhà ở, tài sản gắn liền với đất, tài sản trên đất; cụ thể:

1. Tài sản 1: 117,9m² đất ở đô thị (trong đó diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn giao thông là 14,3m²) và nhà ở cấp IV, diện tích xây dựng: 117,9m² thuộc thửa đất số 276, tờ bản đồ số 30 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; **giá khởi điểm:** 6.111.664.392 đồng; **tiền đặt trước:** 1.222.000.000 đồng.

2. Tài sản 2: 115m² đất ở đô thị (trong đó diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn giao thông là 14,3m²) và nhà ở cấp III, diện tích xây dựng: 117,9m², 2 tầng, diện tích mặt bằng tầng trệt 87,8m², sân lát gạch men diện tích 7,5m², nhà dưới (loại nhà khác) diện tích xây dựng 19,7m², diện tích mặt bằng tầng lầu 95m² thuộc thửa đất số 79, tờ bản đồ số 18 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; **giá khởi điểm:** 2.222.670.779 đồng; **tiền đặt trước:** 444.000.000 đồng.

3. Tài sản 3: 132,3m² đất ở đô thị và nhà ở cấp IV, diện tích xây dựng 85m² và nhà khác, diện tích xây dựng 47,3m² thuộc thửa đất số 78, tờ bản đồ số 18 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; **giá khởi điểm:** 2.220.668.941 đồng; **tiền đặt trước:** 440.000.000 đồng.

Đăng ký: Đến 17 giờ 00 phút, ngày 5/8/2024; **đấu giá:** Ngày 8/8/2024 tại Trung tâm.

Hồ gia đình, cá nhân có nhu cầu liên hệ Trung tâm; điện thoại: 0255.3837266.

Thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi, 15 Nguyễn Thiệu, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản: Trường Mầm non An Hải, thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Phá dỡ, thu hồi vật liệu, vật tư... đây 4 phòng học Trường Mầm non An Hải (không bao gồm quyền sử dụng đất), cấp hạng: IV, năm đưa vào sử dụng: 2008, diện tích xây dựng: 276,92m². **Giá khởi điểm:** 98.655.000 đồng; **tiền đặt trước:** 19.700.000 đồng. **Giá trị dự toán tháo dỡ:** 56.885.000 đồng.

Nơi có tài sản: Đây 4 phòng học Trường Mầm non An Hải, thôn Đông An Hải, huyện Lý Sơn. **Đăng ký:** Đến 16 giờ 45 phút, ngày 23/7/2024; **công bố giá:** 9 giờ 30 phút, ngày 26/7/2024 tại Trung tâm.

Tổ chức, hộ kinh doanh đủ điều kiện, có nhu cầu liên hệ Trung tâm; điện thoại: 3837266.



Vietcombank
CHI NHÁNH DUNG QUẤT

Địa chỉ: Khu Kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3632333; 0255.3632212
Đơn vị trợ giúp phí mua bảo hiểm đến 80 giờ viên Hội Tụ yêu nước tỉnh Quảng Ngãi



BIDV
NHÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Chi nhánh Quảng Ngãi

Địa chỉ: Số 56 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3714868. Fax: 0255.3822061
Tài trợ kinh phí mua bảo hiểm tặng Hội Tụ yêu nước tỉnh Quảng Ngãi



BIDV
NHÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Chi nhánh Dung Quất

Địa chỉ: Thôn Trung An, xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255.3515889. Fax: 0255.3610632
Tài trợ kinh phí mua bảo hiểm tặng Hội Tụ yêu nước tỉnh Quảng Ngãi



VietinBank
Nâng giá trị cuộc sống
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 97 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255.3822599 - www.vietinbank.vn
Tài trợ kinh phí mua bảo hiểm tặng Hội Tụ yêu nước tỉnh Quảng Ngãi



□ Tổng Biên tập: Nguyễn Phú Đức
□ Phó Tổng Biên tập: Hà Hoàng Triều; Trần Đình Hải
□ Trình bày: Võ Văn Cửa

□ Giấy phép xuất bản số: 439/GP-BTTTT, ngày 25/8/2022 của Bộ Thông tin - Truyền thông * 5 kỳ/tuần, khổ 28x42cm
□ Chế bản tại Phòng Thư ký - Tòa soạn, Báo Quảng Ngãi
□ In tại Công ty In Nhân Dân Bình Định. ĐT: 0256.3822810

Giá: 2.500 đồng